



ฉบับที่ 44/2557

### เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนสิงหาคม ปี 2557

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง จากอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ภัยแล้งในเดือนสิงหาคม 2557 ลดลงเล็กน้อย หลังจากที่เร่งขึ้นในช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายใหม่ ๆ การใช้จ่ายในประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนจึงอ่อนแรงลงบ้าง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น อย่างค่อยเป็นค่อยไป และการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวเล็กน้อย โดยในหมวดอิเล็กทรอนิกส์มีการสะสมสินค้าคงคลังเพื่อเตรียมการส่งออกในระยะต่อไป และหมวดปิโตรเลียมผลิตมากขึ้นเมื่อโรงกลั่นกลับมาเปิดดำเนินการหลังการปิดซ่อมบำรุงชั่วคราวในเดือนก่อนๆ สำหรับการส่งออกสินค้าโดยรวมยังคงอ่อนแอ

ด้านเสถียรภาพในประเทศ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อลดลงเล็กน้อยตามราคาอาหารสดและพลังงาน สำหรับเสถียรภาพต่างประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และสัดส่วนเงินสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ระยะสั้นอยู่ในเกณฑ์มั่นคง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

**การบริโภคภาคเอกชน**อ่อนแรงลงเมื่อเทียบกับช่วง 2-3 เดือนก่อนที่เร่งตัวขึ้นมากจากสถานการณ์การเมืองที่มีความชัดเจนขึ้นและปัจจัยชั่วคราว เช่น เทศกาลฟุตบอลโลก โดยการชะลอตัวมาจากการใช้จ่ายในหมวดสินค้าไม่คงทน อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม ขณะที่การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนทรงตัวต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ แรงกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาครัฐแผ่วลงด้วย หลังจากภาครัฐใช้จ่ายได้มากขึ้นในช่วงก่อนหน้า โดยการใช้จ่ายภาครัฐลดลงทั้งการซื้อสินค้าและบริการ และการลงทุนที่ยังทำได้ค่อนข้างช้า ส่วนรายได้นำเข้าลดลง สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวในช่วงก่อนหน้านี้และปัจจุบันยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการฟื้นตัว

**การลงทุนภาคเอกชน**ฟื้นตัวแบบไม่ต่อเนื่องและยังไม่กระจายตัวไปในทุกภาค ส่วนหนึ่งเพราะอุปสงค์โดยรวมยังต่ำกว่าระดับปกติ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้า และหลายอุตสาหกรรมยังมีกำลังการผลิตเพียงพอ ธุรกิจจึงลงทุนเพียงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเป็นหลัก ขณะที่การลงทุนภาคก่อสร้างที่ปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้าค่อนข้างทรงตัวในเดือนนี้

อุปสงค์ต่างประเทศต่อสินค้าไทยอ่อนแอลงในเกือบทุกตลาด ทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าหลังปรับฤดูกาลหดตัวจากเดือนก่อน โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ทั้งยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปิโตรเคมี และแม้ว่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวได้ตามวัฏจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรมดังกล่าวในตลาดโลก แต่การส่งออกของไทยเติบโตได้ไม่อัตราที่ต่ำกว่าประเทศคู่แข่งจากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่สามารถตอบสนองต่อรสนิยมของตลาดได้เท่าที่ควร ส่วนการนำเข้าสินค้าอยู่ในระดับต่ำตามการนำเข้าสินค้าทุน สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์และชิ้นส่วนที่ลดลง

อุปสงค์จากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้ประกอบการสะสมสินค้าคงคลังเพื่อเตรียมการส่งออก ขณะที่โรงกลั่นปิโตรเลียมเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติ ส่งผลให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวจากเดือนก่อน

ภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นตามการทยอยกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เริ่มมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองไทยและเป็นกลุ่มที่สามารถปรับแผนการเดินทางได้ค่อนข้างเร็ว อย่างไรก็ตาม หลายประเทศยังคงระดับค่าเตือนประชาชนในการเดินทางมาประเทศไทย ส่งผลให้ในภาพรวมภาคการท่องเที่ยวยังฟื้นตัวได้แบบค่อยเป็นค่อยไป และในเดือนนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงต่ำกว่าระดับปกติ

รายได้เกษตรกรอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องและจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการบริโภคของครัวเรือนต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยราคาสินค้าเกษตรอยู่ในระดับต่ำจากยางพาราที่สต็อกโลกยังคงสูง ประกอบกับอุปสงค์จากต่างประเทศชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การชะลอการระบายสต็อกข้าวของทางการ รวมทั้งความต้องการข้าวและกุ้งในตลาดโลกที่มากขึ้น ช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ปรับลดลงไปอีก ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงจากเดือนก่อนตามผลผลิตมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันที่ลดลงมากเป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพในประเทศ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อลดลงเล็กน้อยตามราคาอาหารสดจากปริมาณผักและผลไม้ที่ออกสู่ตลาดมากเพราะสภาพอากาศเอื้ออำนวย และราคาพลังงานที่ชะลอลงตามราคาในตลาดโลก สำหรับเสถียรภาพต่างประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากการนำเข้าที่ยังมีค่อนข้างน้อยเป็นสำคัญ ดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรระยะสั้นเพื่อทำกำไร ประกอบกับในเดือนนี้สถาบันการเงินมีการชำระคืนเงินกู้ต่างประเทศระยะสั้น โดยรวมดุลการชำระเงินขาดดุล สัดส่วนเงินสำรองระหว่างประเทศต่อหนี้ระยะสั้นอยู่ในเกณฑ์มั่นคง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 กันยายน 2557

ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมเศรษฐกิจมหภาค

โทร. 0 2283 5647, 0 2283 5648

e-mail: [MPGMacroEconomics@bot.or.th](mailto:MPGMacroEconomics@bot.or.th)